



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ



เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ◆ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

นางกอบกุล อากาศร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้มีการประชุม คณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยพิจารณาศึกษาโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน หรือครูรัก(ษ์)ถิ่น ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)



ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้เชิญรองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และนายอุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม กับคณะอนุกรรมการ ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวมุ่งสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนยากจนที่มีศักยภาพและมีจิตวิญญาณ ความเป็นครู ให้ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนครูและกระตุ้นการสร้างต้นแบบของสถาบันผลิตและพัฒนาครูสาขาประถมศึกษาและปฐมวัยที่มีการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทครูในอนาคต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่



และความต้องการโดยรวมของประเทศเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพ การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิต และพัฒนาครูรุ่นใหม่ได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชน

◆ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ



การอาชีวศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยเชิญคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ซึ่งสรุปปัญหาสำคัญในการผลิตครูอาชีวศึกษาได้ดังนี้

๑) การผลิตครูอาชีวศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาคการผลิต (สถาบันอุดมศึกษา) ภาคการใช้งาน (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) และภาคประกอบการ ในการร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด

๒) การผลิตครูอาชีวศึกษาควรเป็นระบบปิดและต้องมีตำแหน่งบรรจุให้ครบถ้วนโดยต้องสำรวจความต้องการครูอาชีวศึกษาสาขาอาชีพต่าง ๆ ในระยะ ๕ ปี เพื่อให้หน่วยผลิตครูได้วางแผนในผลิตครูที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๓) หน่วยรับรอง (คุรุสภา) ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอใบประกอบวิชาชีพครูที่แตกต่างจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องแยกย่อยในสาขาต่าง ๆ แบบเฉพาะทาง หรืออาชีวศึกษาอาจมีหน่วยงานดังกล่าวเป็นการเฉพาะเพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องตัวมากที่สุด

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อมูล สารระสำคัญ และรายละเอียดที่ได้จากการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประกอบเป็นข้อมูล ในการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

